

HỘI NGỘ MÙA THU KỶ X CỦA GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALIFORNIA:



KỶ NIỆM 10 NĂM HOẠT ĐỘNG

San Jose (Ý Dân): 260 người gồm có các cựu sinh viên Luật Khoa Saigon - Huế - Cần Thơ, hai vị giáo sư và thân hữu đã đến tham dự Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu Kỳ X do Gia Đình Luật Khoa Bắc California tổ chức tại nhà hàng GF Grand Fortune, San Jose vào 6 giờ chiều ngày 28-9-2019 vừa qua.

Về phía quan khách, chúng tôi nhận thấy có Gs Nguyễn Văn Canh, nguyên giáo sư của đại học Luật Sài Gòn, phụ tá Khoa Trưởng Vũ Quốc Thông; Gs Quách Thị Nho, Gs Đại Học Luật Cần Thơ, Ls Nam Thị Hồng Vân cùng Ls Nguyễn Công Bình, nguyên Hội Trưởng Hội Luật Gia và phái đoàn, Ls Nguyễn Đình Sơn, Ls Đào Thị Tuyền, Tân Hội Đồng Quản Trị của Hội Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali và phái đoàn, Ls Đào Ngọc

Thụy cùng Ls Võ Văn Dinh, nguyên Hội Trưởng Hội Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali, ông Trần Hữu An, phó TTK của Câu Lạc Bộ Luật Khoa tại Houston, Texas; Bs Phạm Đức Vương, chủ tịch Chấp Hành của Tập Thể Chiến Sĩ, Kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ, Chủ Tịch Hội Diên Hồng Thời Đại Bắc Cali, Ls Nguyễn Ngọc Diệp, hội trưởng Hội Thân Hữu Đà Lạt, Chị Trần Mai Hương, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt; Thi sĩ Chinh Nguyên, chủ tịch Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt; Bà Nguyễn Ngọc Bích, hội trưởng Hội Cao Niên Việt Vùng Vịnh, Chị Nguyễn Song Hà, hội trưởng Hội Nữ Sinh Trưng Vương, Ông Lê Thi, đại diện Tổng Hội Võ Bị QGVN, Ông Nguyễn Văn Được, Hội trưởng Hội Võ Bị Bắc Cali, ông Trần Quốc Phiệt, Hội Trưởng Hội Quảng Trị, chị Nguyễn Thu Nguyệt, Hội trưởng Hội Nữ Quân Nhân, Ông Triệu Hà, hội trưởng Hội Địa Phương Quân, cùng các cơ quan truyền thông gồm có Phụ Nữ Cali., Ý Dân, Việt Vùng Vịnh, Việt Today, Mỹ San Francisco, đài phát thanh Little Saigon cùng nhiều cựu sinh viên Luật đến từ các nơi và các thân hữu.

Khởi đầu, ông Phạm Bách Phi đã điều khiển phần nghi lễ khai mạc cùng tưởng niệm trang trọng đến các vị anh hùng dân tộc, các giáo sư Luật Khoa, các cựu sinh viên Luật đã qua đời. Đặc biệt trong nghi lễ này có sự góp mặt của 5 cựu SVSQ trường Võ Bị QGVN trong trang phục đại lễ đã làm tăng thêm phần long trọng.

Kế đến, ông Phạm Mạnh Tuấn, cựu sinh viên LK Sài Gòn đã giới thiệu thành phần quan khách tham dự.

Sau đó, chị Cao Ánh Nguyệt đã mời ông Nguyễn Vạn Bình, trưởng Ban Tổ Chức nói lời chào mừng quan khách.

Sau khi gửi lời chào mừng và cảm tạ đến các giáo sư, các đồng môn từ các nơi và quan khách hiện diện, ông Bình cho biết chủ đề của buổi Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa Kỳ X là: KỶ NIỆM 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA GIA ĐÌNH LUẬT KHOA BẮC CALI.

Ông Bình cho biết Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali được thành lập vào tháng 5 năm 2010. Mục đích là tạo cơ hội gặp gỡ, giúp đỡ lẫn nhau cùng duy trì và phát huy tình Thầy Trò và đồng môn giữa các giáo sư và cựu sinh viên Luật của ba trường Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ. GĐLKBC là một tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản nên vẫn giữ lập trường Quốc Gia .

Cơ cấu tổ chức hiện nay có Ban Cố Vấn gồm có 1 vị giáo sư, 1 thẩm phán và 1 luật sư. Riêng Ban Điều Hành có khoảng 40 người gồm các cựu SVLK của ba trường Luật và các vị phối ngẫu.

Về thành quả hoạt động, GĐLKBC đã tổ chức được 10 kỳ Hội Ngộ Mùa Thu diễn ra vào mùa thu mỗi năm. Chủ đề hội ngộ trong những năm qua là: Nhớ Về Trường Xưa, Tình Đồng Môn, Kỷ Niệm 5 năm Hoạt Động, 40 Năm Xa Quê Hương và Mái Trường Luật Thân Yêu, Ghi Ơn Các Giáo Sư, Trường Luật và Nền Tư Pháp của VNCH, Kỷ Niệm 10 Năm Hoạt Động.

Điểm nổi bật là đã phát hành được 10 quyển Đặc San Luật Khoa đã được nhiều giáo sư, các cựu SVLK các nơi ủng hộ nồng nhiệt. Đặc san đã thu thập được nhiều hình ảnh của nhiều vị giáo sư, thẩm phán, luật sư, nhiều cựu SVLK cùng nhiều tài liệu quý hiếm về các trường Luật, Tòa Án, Hiến Pháp VNCH, Hiệp Định, Danh Biểu Luật Sư Đoàn của Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. Đặc san cũng có nhiều bài tham luận, nghiên cứu về văn hóa, chính trị, luật pháp giá trị.

Sau cùng, ông Bình kính chúc tất cả cử tọa được hưởng một buổi Hội Ngộ Luật Khoa thật vui và đầm ấm.

Tiếp đến, luật sư Ngô Văn Tiệp, đại diện Ban Cố Vấn đã cho biết thời gian trôi qua quá nhanh. Ls Tiệp nhắc lại vào năm 2010, ông đã gặp anh chị Bình & Liễu trong kỳ Đại Hội Luật Khoa Toàn Cầu Kỳ II tại Houston, Texas. Khi về San Jose, anh chị Bình & Liễu có ý muốn tổ chức Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa tại San Jose bao gồm các cựu SVLK của ba trường Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ. Anh Bình đã mời tôi vào làm Cố Vấn và Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali đã được thành hình. Điểm đáng khen là sinh hoạt của GĐLKBC đặt nặng trên tinh đồng môn, nên không phân biệt học vị của các cựu SVLK. Đến nay, GĐLKBC đã hoạt động được 10 năm, với nhiều thành quả đáng quý. Ls Tiệp bày tỏ khen ngợi anh chị Bình & Liễu cùng các anh chị thành viên trong Ban Điều Hành.

Sau cùng, chị Ls Phan Hiệp Thành, cựu sinh viên Luật khoa Huế đại diện cho các cựu sinh viên Luật lên phát biểu cảm tưởng trong buổi tiệc. Chị Thành cho biết nhờ anh Lê Đình Cai trong Ban Điều Hành của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali mời nên chị đã được mấy lần đi dự tiệc hàng năm do Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali tổ chức.

Lần đầu tiên đi dự tiệc Hội Ngộ Tháng 10, 2016, chị được gặp lại một số người quen cũ như anh Luật sư Hoàng Đức Trí. Năm sau 2017, chị được gặp Luật sư Bùi Trần Phú và cô bạn đồng tập sự là Ls Nguyễn Thị Chung. Lâu ngày xa cách, nhờ đi dự hội ngộ, chị mới được gặp lại những người quen, nên chị mừng rỡ vô cùng.

Chị thành thật cảm ơn Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali, nhờ các anh chị đã bỏ công sức, thời gian mà chúng tôi mới được gặp nhau, thật là vô cùng cảm kích.

Chị Thành cho biết Ban Tổ Chức đã chọn danh xưng "Gia Đình" cho tổ chức Nhóm LUẬT của mình. Điều này, thật quá đẹp, vừa thân thương và vừa bao gồm nhiều thế hệ.

Phần văn nghệ, các anh chị đã làm rất tốt. Chị rất thích màn trình diễn gồm có các giáo sư, các thẩm phán, các luật sư và sinh viên Luật đã làm sống lại bao kỷ niệm đẹp của những ngày tháng đã qua, ghi khắc trong tâm khảm của chúng tôi

Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali còn phát hành Đặc San Luật Khoa gồm nhiều bài vở và hình ảnh rất có giá trị.

Ngoài ra, Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali còn tổ chức những buổi đi du ngoạn với nhau như đi ăn tôm hùm, đi Tahoe ...vui chơi với thiên nhiên khiến cho cuộc sống thêm hài hoà, thú vị.

Các anh chị đã làm rất tốt, vậy cứ theo đó mà tiếp tục làm nhé.

Trước khi dứt lời, chị Thành đã đọc 4 câu thơ của thi sĩ Tôn nữ Hỷ Khương:

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi,

Bao nhiêu thú vị ở trên đời

Vui chơi trong ý tình tao nhã,

Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời .

Tiếp đến, các ông Lê Thi và Nguyễn Văn Được đại diện cho Tổng Hội Võ Bị QGVN đã tặng cho đại diện cho ba trường Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ là các ông Nguyễn Vạn Bình, Lê Đình Cai và Châu Minh Hoàng ba quyển sách tựa đề: “Trường Võ Bị QGVN Theo Dòng Lịch Sử”. Sách dày 806 trang với nhiều tài liệu và hình ảnh giá trị. Ông Lê Thi dịp này đã nói qua chương trình học của trường Võ Bị trong đó có các môn học về Luật Hiến Pháp, Chính Trị học v.v.

Sau đó, tiết mục quan trọng là phần xướng danh tất cả các cựu sinh viên Luật của ba trường Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ đã do các anh Phạm Ngọc Anh, Lê Tích Sơn và chị Mã Phương Liễu đảm nhận. Khi được xướng danh, có 113 cựu SVLK đã lên sân khấu. Danh sách các cựu SVLK được ghi nhận như sau:

CỰU S.V. ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ gồm có các anh chị Lê Đình Cai, Nguyễn Đình Dũng, Võ Thị Hạ, Tôn Nữ Khánh Hội, Phan Khắc Hưng, Đặng Minh Phương và Phan Hiệp Thành.

CỰU S. V ĐẠI HỌC LUẬT CẦN THƠ gồm có các anh chị Quách Huệ Anh, Lê Đình Bì, Văn Thị Công đến từ Atlanta, Ngô Trung Dung, Trần Trung Dũng, Trần Chiêu Hiền, Châu Minh Hoàng, Lưu Thị Huệ, Thomas Huỳnh, Mã Phương Liễu, Lý Kỳ Mỹ, Trần Nguyên, Nguyễn Thành Tâm và Hà Kim Tinh

CỰU S.V. ĐẠI HỌC LUẬT SÀI GÒN gồm có các anh chị Đoàn An, Nguyễn Văn An, Phạm Minh Anh, Phạm Ngọc Anh, Hà Như Việt Anh, Trần Hữu An đến từ Louisiana, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Vạn Bình, Trì Ngọc Bình, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Christine, Lê Trọng Chí, Võ Văn Đình đến từ Nam Cali., Nguyễn Văn Định, Phạm Hữu Diên, Nguyễn Ngọc Diệp, Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Kim Dũng, Trần Tất Đạt, Nguyễn Viết Đĩnh, Trần Văn Giác, Lâm Ngọc Giao, Nguyễn Thị Song Hà, Bùi Thanh Hà, Đỗ Huy Huệ, Đỗ Xuân Hiệp, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Đăng Hiếu, Đỗ Xuân Hòa, Võ Ngọc Hòa, Trần Thị Hòa, Lê Hòa đến từ Dallas, TX, Nguyễn Văn Hùng, Phan Xuân Hương, Nguyễn Thanh Hương, Huỳnh Ngọc

Hương, Phan Thu Hương đến từ Stockton, Trần Mai Hương, Nguyễn Đức Huy đến từ Stockton, Đỗ Huy Huệ, Phạm Nguyên Khôi, Vũ Hữu Kỳ đến từ Sacramento, Hoàng Cơ Long, Nguyễn Thu Lê, Đặng Tấn Lợi, Nguyễn Ngọc Mai, Võ Gia Minh, Anna Nga, Lê Kim Ngọc, Đỗ Quang Ninh, Cao Ánh Nguyệt, Quách Thị Nho, Đỗ Cẩm Phương, Nguyễn Đình Phương, Nguyễn Thúy Phương, Phan Thúy Phương đến từ Sacramento, Lâm Hồng Phương, Nguyễn Huy Quang, Phạm Quang, Ngô Văn Quang, Lê Quế, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Tích Sơn đến từ Dallas, TX, Nguyễn Đình Sơn đến từ Nam Cali., Lê Công Tâm đến từ Nam Cali., Nguyễn Tường Tâm, Nguyễn Cao Thăng, Lê Thu, Nguyễn Thu đến từ Dallas, TX, Nguyễn Thủy đến từ Dallas, TX, Trần Thị Thanh Thủy, Huỳnh Lương Thiện, Trần Kim Thuần đến từ Nam Cali, Võ Duy Thường, Đào Ngọc Thụy đến từ Nam Cali., Ngô Văn Tiếp, Bùi Viết Tường, Đào Thị Tuyên đến từ Nam Cali., Huỳnh Văn Trai, Hoàng Đức Trí, Bùi Trung, Nguyễn Hữu Trương, Phạm Mạnh Tuấn, Lê Bích Túy đến từ Dallas, TX, Nam Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Đức Vinh, Phạm Đức Vương, Trương Gia Vy và Nguyễn Thị Bạch Yến.

Sau đó, tất cả các cựu SVLK đã hợp ca bài Luật Khoa Việt Nam Hành Khúc được sáng tác bởi Ls Võ Văn Dinh và anh Dinh đã ra điều khiển màn hợp ca này. Nhạc điệu và nội dung của bài ca rất hùng hồn. Màn hợp ca đã diễn ra rất hào hứng và được tất cả mọi người hiện diện khen ngợi.

Kế đến hai MC là anh Nguyễn Mạnh Hùng và chị Nguyễn Mậu Quế đã ra điều khiển phần văn nghệ.

Phần văn nghệ trình diễn với chủ đề: Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Người đã được 11 cựu sinh viên Luật trình diễn gồm có: Ls Kristen Lê Công qua bài: Anh Còn Nợ Em, Anh Nguyễn Vạn Bình với bài Mẹ Tôi. Chị Ngọc Dung với bài: Chàng Là Ai? Chị Võ Ngọc Hòa qua bài Hãy Yêu như chưa yêu lần nào. Chị Thái Hà với bài Ngọt Ca Tình Yêu, Anh Phạm Quang với bài Mãi Mãi Bên Em. Chị Trần Mai Hương với bài Sang Ngang. Anh Nguyễn Đình Phương qua bài Tuyết Trắng, anh Nguyễn Ngọc Diệp với bài Lê Đá, anh Lê Tích Sơn với bài Mal và sau cùng là hai anh Nguyễn Đình Sơn và Nguyễn Văn Thịnh với bài Bây Giờ Tháng Mấy.

Trước khi qua phần Dạ Vũ, tất cả thành viên của Gia Đình Luật Khoa Bắc Cali đã hợp ca bài: Hội Ngộ Mùa Thu được sáng tác bởi anh Hà Kim Tinh, cựu sinh viên Luật Cần Thơ, Nội dung bài ca ca ngợi tình đồng môn của các cựu sinh viên Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ.

Màn Dạ Vũ đã được khai mạc sớm vào 8 giờ tối với nhiều giọng ca của cựu SVLK và thân hữu đóng góp gồm có các anh chị Đoàn An, Thiên Kim, Thủy Tiên, Trần Hữu An, Phạm Bách Phi, Đào Kiều Liên, Ngọc Lan, Phạm Đình Tùng, Hoàng Hương, Như Thủy, Huỳnh Minh Quang, Kim Thư, Anh Phương, Nguyễn Thị Vinh, Lê Hòa, Thùy Dung, Christen Lê Công và Nguyễn Mạnh Hùng. Dịp này, gần 300 quyển đặc san Luật Khoa đã được phân phát đến khách tham dự. Buổi Hội Ngộ Luật Khoa đã được kết thúc tốt đẹp vào 9 giờ 30 tối cùng ngày./.